



ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสุพรรณบุรี
เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการปฏิบัติงานของสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสุพรรณบุรี

สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสุพรรณบุรี ขอแสดงเจตจำนงในการปฏิบัติงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่จะมุ่งมั่นดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตภายในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี ให้สอดคล้องและเหมาะสมตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid - ๑๙) และแม้ว่าลักษณะการทำงานของบุคลากรของสำนักงาน ป.ป.ช. จะเปลี่ยนแปลงไปตามแนวทางในการควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาด แต่ยังคงมุ่งไปสู่เป้าหมายในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยยึดหลักความรับผิดชอบตามมาตรฐานจริยธรรมหรือจรรยาข้าราชการ รวมทั้งคำนึงถึงความถูกต้องและการใช้อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ และรับผิดชอบต่อผลของการปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาทหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โดยดำเนินการดังนี้

๑. ด้านการป้องกันการทุจริต มุ่งสร้างการรับรู้ของภาคส่วนต่างๆ ต่อสถานการณ์และผลกระทบของการทุจริต และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อเข้ามามีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริต เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน โดยส่งเสริมสนับสนุนการให้ความรู้และข้อมูลเพื่อร่วมสร้างชุมชนในการเฝ้าระวังการทุจริต สนับสนุนการสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต โดยเน้นการเฝ้าระวัง และยับยั้งการทุจริตให้ทันเหตุการณ์ เพื่อให้บรรลุผลตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

๒. ด้านการปราบปรามการทุจริต มุ่งมั่นปฏิบัติงานตามระเบียบกฎหมายอย่างเคร่งครัด เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รับผิดชอบ เป็นธรรม ทัวถึง โปร่งใส รอบคอบ และตรวจสอบได้ ยืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้องตามทำนองคลองธรรม ปฏิบัติหน้าที่ราชการ ให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบแบบแผนของทางราชการ มีความซื่อสัตย์สุจริต เที่ยงธรรม มีความรับผิดชอบ ปราศจากอคติ และไม่เลือกปฏิบัติ

๓. ด้านการบริหารจัดการ มุ่งมั่นปฏิบัติงานตามภารกิจของสำนักงาน ป.ป.ช. โดยยึดหลักธรรมาภิบาล ในการดำเนินงาน ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส ปราศจากการทุจริต ตรวจสอบได้ เป็นไปตามประมวลจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ส่งเสริมและปลูกฝังพฤติกรรมกรรมการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต เสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔


(นางวาณี สุริยวรรณ)

ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสุพรรณบุรี